

# “Tiếp sức” cho phụ nữ nghèo

Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ huyện Đông Hưng đã triển khai nhiều hoạt động nhằm “tiếp sức” cho phụ nữ nghèo vươn lên trong cuộc sống.

**T**hường xuyên ốm đau, lại sống độc thân nên chị Nguyễn Thị Phin, thôn Quyết Thắng, xã Hồng Châu gặp rất nhiều khó khăn. Với mong muốn giúp chị Phin có điều kiện phát triển kinh tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đã trao cho chị hàng chục con gà giống. Chị Phin phấn khởi cho biết: Trao gà giống là việc làm hết sức thiết thực, tôi sẽ nuôi và chăm sóc gà thật tốt để tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống.



Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Minh Châu (Đông Hưng) hỗ trợ gạo cho bà Phạm Thị Cán.

Chị Phin chỉ là một trong hàng chục phụ nữ Hồng Châu thời gian qua được Hội LHPN xã “tiếp sức” bằng việc hỗ trợ con giống để nuôi gà. Bên cạnh việc tín chấp với ngân hàng cho hội viên vay hàng chục tỷ đồng, mở lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên, phụ nữ phát triển sản xuất, kinh doanh, Hội LHPN xã còn thực hiện nhiều hoạt động nghĩa tình nhằm giúp phụ nữ khó khăn như trao con giống, gạo, tiền, tặng thẻ bảo hiểm thân thể, thẻ

bảo hiểm y tế, giúp nhau ngày công lao động... Chị Đặng Thị Tốt, Chủ tịch Hội cho biết: Thời gian qua, Hội LHPN xã đã tặng 12 thẻ bảo hiểm thân thể cho phụ nữ khó khăn; trao 2 cặp lá

yêu thương cho 2 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi tháng 200.000 đồng/cặp lá và 120 quyển vở cho các cháu học sinh nghèo học giỏi. Nhân các ngày lễ, tết trao hàng chục

suất quà cho mẹ, vợ liệt sĩ, phụ nữ nghèo, ốm đau và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với nguồn kinh phí trích từ quỹ hội, đóng góp của cán bộ, hội viên,

Hội LHPN xã Minh Châu tích cực kêu gọi xã hội hóa từ các tổ chức, các nhà hảo tâm hàng chục triệu đồng mỗi năm để có nguồn lực tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện. Chị Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch Hội cho biết: Từ đầu năm đến nay, Hội LHPN xã đã trao 3 hộ gạo tình thương, mỗi tháng 10 - 15kg gạo/hộ; trao con giống cho 5 hội viên, trị giá 1,5 triệu đồng; tặng 10 thẻ bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể cho hội viên, phụ nữ khó khăn. Đây là hoạt động thường niên của Hội đã kịp thời giúp phụ nữ nghèo, ốm đau có điều kiện điều trị bệnh, bớt khó khăn. Là 1 trong 3 người vừa được nhận hộ gạo tình thương do Hội LHPN xã trao, bà Phạm Thị Cán, thôn Thọ Sơn, xã Minh Châu chia sẻ: Tôi già cả, lại bị bệnh tim, sống một mình, tất cả chi tiêu chỉ gói gọn trong 270.000 đồng tiền hỗ trợ người cao tuổi hàng tháng, tôi không còn phải lo bữa ăn hàng ngày nữa. Tôi rất cảm ơn.

Những mô hình thực hành tiết kiệm theo gương Bác Hồ, giúp nhau có địa chỉ Hội LHPN huyện Đông Hưng phát động thời gian qua đã tạo sự lan tỏa sâu rộng, giúp trên 100

phụ nữ nghèo làm chủ hộ thoát nghèo. Trong đó phải kể đến các mô hình: hộ gạo tình thương, cấp lá yêu thương, mái ấm tình thương, trao con giống, thẻ bảo hiểm... cho phụ nữ và con em phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chị Vũ Thị Thuần, Chủ tịch Hội LHPN huyện Đông Hưng khẳng định: Chưa bao giờ tinh thần “nuôi dưỡng cơm sẻ áo” của chị em lại được phát huy cao độ như thời gian vừa qua. Toàn huyện đã huy động nguồn lực xây dựng được 89 hộ gạo tình thương tặng các hộ phụ nữ nghèo, mỗi hộ 10 - 15kg/tháng; trao hàng nghìn con giống cho 100 hộ phụ nữ khó khăn; tặng 326 thẻ bảo hiểm thân thể; trao 23 cặp lá yêu thương cho học sinh nghèo vượt khó; hỗ trợ kinh phí xây 2 mái ấm tình thương tặng phụ nữ khó khăn về nhà ở; vận động xã hội hóa được gần 130 triệu đồng, trên 510kg gạo trao cho phụ nữ, trẻ em gặp khó khăn đột xuất.

Hoạt động của các cấp hội phụ nữ huyện Đông Hưng đã thể hiện sâu sắc đạo lý “Là lành đùm lá rách” của dân tộc, qua đó góp phần giảm bớt khó khăn cho phụ nữ nghèo, phụ nữ yếu thế, giúp chị em có thêm điều kiện vươn lên trong cuộc sống.

THU HIỀN

## Tuổi trẻ thành phố tổ chức vệ sinh khuôn viên Đền thờ Liệt sĩ tỉnh



150 đoàn viên thanh niên thành phố Thái Bình vừa tham gia hoạt động vệ sinh môi trường khuôn viên Đền thờ Liệt sĩ tỉnh. Đây là hoạt động thường xuyên của tuổi trẻ thành phố, góp phần nâng cao nhận thức cho hội viên, đoàn viên thanh niên về truyền thống đấu tranh cách mạng anh dũng, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh giành độc lập dân tộc của các thế hệ đi trước.

Bên cạnh đó, trong quý I/2019, Đoàn Thanh niên thành phố còn tổ chức gần 15 đợt vệ sinh môi trường tại các điểm công cộng. Ở cấp cơ sở, đoàn thanh niên 19 xã, phường tổ chức 46 đợt ra quân vệ sinh môi trường, gỡ biển quảng cáo trái phép, vớt bèo bống, rác thải tại các kênh mương trên địa bàn, thu hút gần 700 lượt đoàn viên thanh niên tham gia.

PHƯƠNG CHI

## Tập huấn nâng cao năng lực cho người khuyết tật

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh vừa tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho người khuyết tật (NKT). Trong hai ngày, hơn 100 hội viên Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh được giới thiệu các văn bản của trung ương và của tỉnh về các nội dung đối với NKT, chính sách, chế độ đối với NKT; các mô hình, dịch vụ dành cho NKT và các hoạt động công tác xã hội trợ giúp NKT; quy trình, thủ tục hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho NKT và hỗ trợ kinh phí chăm sóc cho gia đình NKT, quy trình xác định mức độ khuyết tật...

Những kiến thức được truyền đạt sẽ giúp NKT hiểu rõ về quyền lợi đối với họ, chính sách hỗ trợ NKT để từ đó chủ động tìm kiếm các nguồn lực hỗ trợ vươn lên trong cuộc sống. Nhân dịp này, 13 hội viên có hoàn cảnh khó khăn được Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh hỗ trợ vốn vay để phát triển kinh tế, mỗi hội viên được hỗ trợ 5 triệu đồng trong 1 năm. Đây là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 21 năm ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4/1998 - 18/4/2019).

NGUYỄN CƯỜNG

## 182 học sinh tham gia Festival trang nguyên tiếng Anh cấp tiểu học

Tại Trường Tiểu học thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy), Bảo Nhi đồng phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình vừa tổ chức Festival trang nguyên tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học. Tham gia chương trình có 182 học sinh xuất sắc đại diện cho các huyện, thành phố. Tại cuộc thi, sau khi 182 học sinh tham gia phần thi đọc hiểu, ban tổ chức đã chọn ra 15 em xuất sắc nhất tham gia phần thi thuyết trình. Tại phần thi này, mỗi học sinh sẽ bắt thăm một chủ đề và thuyết trình về chủ đề đó bằng tiếng Anh. Với vốn từ vựng phong phú, các em thoải mái thể hiện khả năng nói tiếng Anh qua các chủ đề: gia đình, thể thao, trường học...

Festival trang nguyên tiếng Anh là sân chơi bổ ích dành riêng cho học sinh lứa tuổi tiểu học. Tham gia cuộc thi, các em có cơ hội thể hiện năng khiếu và khả năng ngoại ngữ của mình trong môi trường song ngữ, từ đó giúp các em tự tin, mạnh dạn hơn trong giao tiếp. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã trao giải cho các tập thể và các cá nhân xuất sắc đồng thời chọn ra 4 học sinh xuất sắc nhất tiếp tục tham gia Festival trang nguyên tiếng Anh toàn quốc năm 2019.

ĐẶNG ANH

# TRƯỜNG TIỂU HỌC VŨ LẠC Hương học sinh tới sự phát triển toàn diện

Nằm trên địa bàn hầu hết người dân sống dựa vào nghề nông, kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng với nỗ lực của thầy và trò, Trường Tiểu học Vũ Lạc (thành phố Thái Bình) đã gặt hái nhiều kết quả đáng tự hào, chất lượng giáo dục ngày một nâng cao; nhiều năm liền Trường đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.



Góc thư viện xanh.

hiện và lĩnh hội kiến thức, tạo niềm tin học tập cho các em. Bên cạnh đó, nhà trường còn chú trọng gắn

kết 3 môi trường giáo dục: nhà trường, gia đình và xã hội nhằm cộng đồng trách nhiệm chăm lo cho sự

ng nghiệp “trồng người” của địa phương. Sự gắn kết đó được thể hiện thông qua việc ngay từ đầu năm học

Ban Giám hiệu tổ chức đón học sinh lớp 1 và gặp gỡ phụ huynh lớp đầu cấp và cuối cấp; phân công giáo viên dạy giỏi, nhiều kinh nghiệm đảm nhận chủ nhiệm 2 khối lớp này. Đặc biệt, với học sinh đầu cấp, nhà trường chú trọng xây dựng cho các em tình cảm yêu trường, mến bạn, tạo động lực để các em hăng hái thi đua trong học tập.

Với lòng yêu nghề, sự tận tâm, trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm nỗ lực học tập và rèn luyện của học sinh, chất lượng giáo dục của Trường Tiểu học Vũ Lạc ngày một nâng cao. Hàng năm, tỷ lệ học sinh khá, giỏi chiếm trên 95%. Năm học 2018 - 2019, Trường có trên 820 học sinh với 20 lớp. Ngay từ đầu năm học, Ban Giám hiệu nhà trường chú trọng triển khai các giải pháp từng bước nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, ổn định chất lượng giáo dục đại trà. Không ngừng đổi mới phương pháp dạy học, thường xuyên khảo sát tiến bộ của học sinh để có điều chỉnh kịp thời; vận động, tuyên truyền các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia vào công tác giáo dục học sinh cùng với nhà trường. Tiếp tục thực hiện sáng tạo nội dung các hoạt động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Ban Giám hiệu tổ chức đánh giá định kỳ kết quả học tập của học sinh nghiêm túc theo quy chế thi, kiểm tra từ khâu ra

đề, coi, chấm, lên điểm và tổng hợp kết quả bảo đảm yêu cầu: dạy thật, học thật, thi thật, chất lượng thật. Kết quả kiểm tra cuối học kỳ I, 85 - 97% học sinh đạt khá, giỏi.

Song song với tập trung nhiệm vụ học tập, nhà trường luôn chú trọng tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho học sinh như hội thi vẽ tranh, rung chuông vàng, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Tất cả vì học sinh thân yêu”... tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”. Liên đội Thiếu niên tiến phong Hồ Chí Minh của Trường cũng triển khai nhiều hoạt động gắn kết, giúp từng đội viên, sao nhi đồng được tìm hiểu về Bác Hồ và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy. Việc gắn kết trong thi đua học tập cũng như các hoạt động ngoại khóa của học sinh đã đưa lại hiệu quả tích cực, từ đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.

Với nỗ lực không ngừng, thầy và trò Trường Tiểu học Vũ Lạc đang phát huy truyền thống, quyết tâm nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học, xứng đáng là trường chuẩn quốc gia mức độ II.

MINH NGUYỆT

# Cần phát hiện sớm, điều trị kịp thời ung thư cổ tử cung

Những năm gần đây, số phụ nữ mắc các bệnh ung thư, trong đó có ung thư cổ tử cung ngày càng cao. Tuy nhiên, ung thư cổ tử cung là căn bệnh có khả năng phòng ngừa cao. Vấn đề là chị em cần ý thức khám, phát hiện sớm để điều trị kịp thời.

**B**ác sĩ Trần Thị Minh Hoa, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: Ung thư cổ tử cung (UTCTC) là căn bệnh nguy hiểm, nếu không được phát hiện, điều trị sớm bệnh sẽ tiến triển nặng và có nguy cơ tử vong cao. Trong những giai đoạn đầu, UTCTC không có triệu chứng bất thường, chỉ có thể phát hiện tế bào ung thư khi làm xét nghiệm. Nếu sớm phát hiện, tỷ lệ điều trị khỏi cao, không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Với

mong muốn giảm thiểu tỷ lệ mắc, tỷ lệ tử vong do UTCTC, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã tranh thủ sự tài trợ về kỹ thuật và tài chính của Quỹ phòng, chống ung thư cổ tử cung Úc, phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu dân số, sức khỏe nông thôn, Trường Đại học Y Dược Thái Bình triển khai dự án “Tăng cường nhận thức của phụ nữ về tầm soát ung thư cổ tử cung, kết hợp sàng lọc, phòng ngừa và điều trị ca bệnh”. Thái Bình là 1 trong 3 tỉnh trong cả nước được

triển khai dự án, năm 2019 dự án triển khai trên địa bàn 6 xã của 2 huyện Vũ Thư, Kiến Xương. Mục tiêu phần đầu đạt được tại các xã triển khai dự án là sẽ có 90% học sinh THCS nhận thức đúng về UTCTC và các biện pháp phòng ngừa; hiểu tác dụng của việc tiêm vắc-xin đối với phòng, chống UTCTC. 80% phụ nữ trong độ tuổi từ 21 - 70 có nhận thức đúng về việc khám, sàng lọc UTCTC là biện pháp quan trọng để phát hiện sớm UTCTC, đồng thời được khám, sàng

lọc UTCTC theo quy trình của Bộ Y tế. Theo bác sĩ Trần Thị Minh Hoa, thực tế qua các đợt triển khai dự án tại cộng đồng, phát hiện có tới trên 70% chị em được khám sàng lọc mắc các bệnh viêm nhiễm phụ khoa và các tổn thương ở cổ tử cung. Nhiều trường hợp đã được dùng phương pháp áp lạnh cổ tử cung và cấp thuốc điều trị, phòng bệnh miễn phí. Đặc biệt, đã phát hiện hàng trăm trường hợp có nguy cơ cao UTCTC. Theo chương trình dự án, các ca bệnh

đều được giới thiệu lên các bệnh viện chuyên ngành tuyến trên để được điều trị sớm. Không chỉ được khám bệnh, chị em còn được truyền thông, hướng dẫn các biện pháp phòng tránh bệnh phụ khoa và UTCTC, cách chăm sóc, giữ gìn sức khỏe, phòng, chống bệnh tật...

Quang Lịch (Kiến Xương) là 1 trong 6 xã của Thái Bình được triển khai dự án trong năm 2019. Bác sĩ Lê Văn Chính, Trưởng Trạm Y tế xã cho biết: Xã Quang Lịch có 5.936 người, có 1.415 chị em trong độ tuổi sinh đẻ. Vì nhiều lý do nên chị em chủ động đi khám bệnh UTCTC còn hạn chế. Xác định được chọn triển khai dự án là thuận lợi và cơ hội tốt cho phụ nữ địa phương trong nâng cao ý thức phòng, chống bệnh tật nói chung, bệnh UTCTC nói riêng, cán bộ Trạm Y tế xã đã tích cực tuyên truyền, triển khai tới đồng dân chị

em để sắp xếp thời gian, chủ động tham gia chương trình. Kết quả, trong 1 ngày khám tại Trạm Y tế xã đã có gần 300 chị em đến khám sàng lọc; đã phát hiện 18 chị có nguy cơ cao mắc bệnh UTCTC và được

tư vấn, giới thiệu lên khám, điều trị tại các bệnh viện chuyên ngành tuyến trên.

Là căn bệnh nguy hiểm nhưng nếu được phát hiện sớm và điều trị kịp thời thì tỷ lệ chữa khỏi UTCTC rất cao. Vì vậy, chị em cần

trang bị cho mình kiến thức về căn bệnh này để biết cách phòng tránh. Đồng thời, chủ động đến cơ sở y tế chuyên khoa để được tư vấn, tầm soát ung thư, phát hiện và điều trị kịp thời.

HÀ DUNG



Đại diện Quỹ phòng, chống ung thư cổ tử cung Úc tư vấn cho chị em tại xã Quang Lịch (Kiến Xương).